

Số: 12.../BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2012 – 2016, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 05 NĂM 2017 – 2021

I. TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2012 - 2016

1. Tình hình chung

Đầu nhiệm kỳ 2012 - 2016, diễn ra trong tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Tăng trưởng khu vực đồng tiền chung châu Âu, đặc biệt là các nước đang chịu ảnh hưởng của nợ công vẫn còn mờ nhạt, tác động không nhỏ đến sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, các yếu tố nội tại cũng chưa được giải quyết triệt để như hàng tồn kho ở mức cao, sức mua yếu, nợ xấu ngân hàng đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể...

Những năm cuối nhiệm kỳ, tình hình kinh tế xã hội có phát triển nhưng vẫn còn chậm, nhất là khu vực kinh tế nội địa. Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, nhưng sức mua không tăng, đặc biệt là chi tiêu cho lĩnh vực vui chơi, giải trí. Ngoài ra, trong năm 2014 còn có sự cạnh tranh gay gắt giữa các khu du lịch, như Khu du lịch Đại Nam mở cửa cho khách vào tự do vào những tháng cuối năm. Qua đó ảnh hưởng đến lượng khách tham quan Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen nói chung, tham gia sử dụng dịch vụ cáp treo và máng trượt của Công ty nói riêng và ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

Tuy nhiên, chiến lược kinh doanh của Công ty chủ yếu dựa vào nguồn lực nội tại, hạn chế vay ngân hàng, các dự án đầu tư đều thực hiện theo kế hoạch, có tính toán đến các khoản rủi ro, không chế chi phí đầu vào,... nên đến nay có thể nói, Công ty đã không bị ảnh hưởng nhiều của sự tác động nền kinh tế, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Bên cạnh đó, với truyền thống hơn 15 năm kể từ khi thành lập, với sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực hết mình trong thời gian qua của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và toàn thể cổ đông, Công ty đã phát huy những tiềm năng, tận dụng những lợi thế kinh doanh sẵn có nên hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao, gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp, đảm bảo cổ tức cho cổ đông, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn.



